

Số: /KH-UBND Thành phố Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ThU ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu về phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/ThU ngày 25/6/2021 của Thành ủy Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với ngăn chặn, xóa bỏ hủ tục lạc hậu là nhiệm vụ quan trọng, là sự nghiệp của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, nhân dân là chủ thể thực hiện gắn với phát triển du lịch có tính bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch của Thành ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch và các quy định, chính sách của Trung ương, của Tỉnh đối với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, xã, phường trong việc thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ThU ngày 25/6/2021 của Thành ủy Lai Châu để xây dựng các nội dung, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực

hiện. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng thực hiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Thành phố Lai Châu có 17 dân tộc cùng sinh sống với những nét văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng, độc đáo, giàu bản sắc, đặc biệt là các dân tộc: Thái, Mông, Giáy, Dao với các lễ hội truyền thống, trang phục, nghề thủ công, kiến trúc nhà ở, ẩm thực, phong tục tập quán,... là tiềm năng, lợi thế lớn cho phát triển du lịch văn hóa. Do đó cần tập trung bảo tồn, lưu giữ và truyền dạy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu một cách khoa học và hệ thống. Khơi dậy, phát huy tiềm năng giá trị, di sản văn hóa, để hình thành không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong Nhân dân. Huy động nguồn lực đầu tư, quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch có tính đặc trưng của địa phương, tạo thương hiệu du lịch **“Thành phố Lai Châu - điểm đến an toàn, chất lượng và thân thiện”**, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021- 2025

- Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn thành phố Lai Châu như: Thái, Mông, Giáy, Dao...Hàng năm chọn 01 nội dung tiêu biểu của 01 dân tộc về ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, nghề truyền thống, văn nghệ truyền thống, môn thể thao truyền thống... để xây dựng kế hoạch bảo tồn cụ thể gắn với phát triển du lịch.

- Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Giáy bản San Thàng, xã San Thàng theo hướng du lịch cộng đồng gắn với chợ phiên và chợ đêm San Thàng.

- Xây dựng khu du lịch cộng đồng bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP.

- Xây dựng 10 sản phẩm truyền thống của địa phương thành sản phẩm phục vụ khách du lịch.

- Xây dựng 01 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP, nông sản tại chợ San Thàng.

- Dự kiến tổng số khách du lịch giai đoạn 2021-2025 đạt trên 915.000 lượt người, tổng doanh thu của ngành dịch vụ du lịch ước đạt 1.250 tỷ đồng trở lên.

b) Giai đoạn 2026 - 2030

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn thành phố Lai Châu: Thái, Mông, Giáy, Dao như về ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, nghề truyền thống, văn nghệ truyền thống, môn thể thao truyền thống... gắn với phát triển du lịch.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, phát triển chợ phiên và chợ đêm San Thàng trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, trao đổi sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp vùng Tây Bắc.

- Tập trung xây dựng, nâng tầm quy mô, hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng phân lễ, phần hội theo nghi lễ truyền thống của Lễ hội Grâuk Taox Cha thành sản phẩm du lịch văn hóa của thành phố, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Lai Châu.

III. NHIỆM VỤ

1. Giai đoạn 2021-2025

a) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc

Hàng năm trên cơ sở nguồn ngân sách của thành phố bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc cư trú gắn với giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là sử dụng giá trị văn hóa đặc sắc, tốt đẹp của 04 dân tộc tiêu biểu Mông, Thái, Giáy, Dao để gắn với phát triển du lịch, trong đó tập trung ưu tiên:

- Về lễ hội: Nghiên cứu bổ sung các hoạt động phần hội trên cơ sở văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc, tốt đẹp, lợi thế của địa phương gắn với các hoạt động sự kiện và hoạt động du lịch cộng đồng như: Lễ hội Grâuk Taox Cha của dân tộc Mông xã Sùng Phài; Lễ hội Tú Tỉ của dân tộc Giáy xã San Thàng; Lễ cúng rừng, xuống đồng của dân tộc Giáy phường Quyết Thắng. Đầu tư, nâng cấp hạ tầng, khuôn viên khu vực cúng tâm linh của dân tộc Giáy tại bản Nậm Loỏng 1 - phường Quyết Thắng.

- Về bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, đặc sắc của các dân tộc (*gồm âm nhạc, múa, hát và các hình thức trình diễn dân gian khác*): Suu tầm, tư liệu hóa các tài liệu có liên quan, thống kê lập danh sách người nắm giữ và thực hành di sản và tổ chức các lớp truyền dạy trong cộng đồng. Xây dựng các đội văn nghệ truyền thống của xã, phường, thôn bản; thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và đưa các đoàn tham gia dự thi các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống của tỉnh tổ chức.

- Về tiếng nói, chữ viết: Thực hiện nghiên cứu, suu tầm, tư liệu hóa tài liệu về chữ viết, tổ chức các lớp truyền dạy chữ viết trong cộng đồng của dân tộc Thái trên địa bàn phường Đoàn Kết; dân tộc Mông, Dao xã Sùng Phài.

- Về bảo tồn, phát huy âm thực truyền thống đặc sắc của các dân tộc: Thực hiện suu tầm các quy trình, bí quyết chế biến, nguyên liệu, gia vị ẩm thực; tổ

chức lớp truyền dạy; phát triển dịch vụ ẩm thực dân tộc tại các điểm du lịch cộng đồng, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu ẩm thực truyền thống bằng nhiều hình thức. Đặc biệt trong giai đoạn 2021 - 2025 chú trọng vào phát triển dịch vụ ẩm thực dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch.

- Về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc: Thực hiện sưu tầm, biên soạn tài liệu và tổ chức lớp truyền dạy trong cộng đồng về trang phục đồng bào dân tộc Thái phường Đoàn Kết; dân tộc Mông, Dao xã Sùng Phài; dân tộc Giáy xã San Thành, phường Quyết Thắng.

- Về bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các dân tộc: Thực hiện sưu tầm, biên soạn tài liệu và tổ chức lớp truyền dạy trong cộng đồng, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu văn hóa truyền thống thông qua hoạt động sự kiện nhằm phát triển, sản xuất quà lưu niệm gắn với nghề thủ công truyền thống, phát triển đa dạng mẫu mã tại các điểm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, trải nghiệm, hướng tới sản xuất hàng hóa. Khuyến khích thành lập Hợp tác xã hoặc các tổ sản xuất sản phẩm văn hóa truyền thống: Dệt, ẩm thực,... gắn với kinh doanh dịch vụ du lịch với nghề truyền thống làm các loại bánh của đồng bào dân tộc Giáy xã San Thành, phường Quyết Thắng, nghề thêu dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông, Dao xã Sùng Phài.

- Về bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống: Thực hiện sưu tầm, biên soạn tài liệu và tổ chức lớp truyền dạy trong cộng đồng; thường xuyên tổ chức giải thi đấu có các môn thể thao truyền thống và hưởng ứng, tham gia các môn thể thao truyền thống do tỉnh tổ chức như môn tù lu, bắn nỏ, đẩy gậy, ném pao pao,...

b) Về phát triển dịch vụ du lịch

Thực hiện Đề án phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND thành phố Lai Châu) và Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm.

2. Giai đoạn 2026 - 2030

a) Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn thành phố Lai Châu: Thái, Mông, Giáy, Dao như ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, nghề truyền thống, văn nghệ truyền thống, môn thể thao truyền thống... gắn với phát triển du lịch.

b) Tập trung xây dựng, nâng tầm quy mô, hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng phần lễ, đa dạng các hoạt động phần hội theo nghi lễ truyền thống của Lễ hội Gráuk Taux Cha thành sản phẩm du lịch văn hóa của thành phố góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Lai Châu.

c) Tiếp tục xây dựng và phát triển bản du lịch cộng đồng San Thành, xã San Thành thành bản văn hóa đặc trưng (nâng cấp nhà văn hóa, khu vực tổ chức lễ hội Tú Tỉ; thiết kế, trang trí khu vực bản Văn hóa du lịch dân tộc Giáy mang

đậm nét truyền thống, độc đáo); phát triển chợ phiên và chợ đêm San Thàng thành trung tâm giao lưu văn hóa, trao đổi sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp vùng Tây Bắc, thu hút và đáp ứng nhu cầu mua sắm nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng, đồ lưu niệm, sản vật địa phương của khách du lịch (*hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa du lịch, văn hóa truyền thống giới thiệu và bán tại chợ; liên kết, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tại chợ để đáp ứng nhu cầu mua sắm, tìm hiểu của Nhân dân và du khách*).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 17/5/2021.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng với sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch để thu hút các nhà đầu tư, thu hút khách du lịch; kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của du khách.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Xây dựng mô hình hoạt động của Ban quản lý các điểm du lịch, bản du lịch phù hợp với quy mô, tính chất, loại hình và tình hình điều kiện địa phương.

Đưa mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch vào chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố, các xã, phường, cơ quan, đơn vị.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế chính sách của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chú trọng tập trung tuyên truyền đến nhân dân tại các điểm du lịch cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường trong khu dân cư.

3. Vận dụng tốt các chính sách hỗ trợ về tài chính, đất đai, thuế của Trung ương và của Tỉnh nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch mở rộng quy mô, phạm vi và ngành nghề kinh doanh. Tập trung các nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ quần chúng. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ cho sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Tăng cường nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hành bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể ngay chính trong đời sống cộng đồng; phát huy vai trò của các quy ước, hương ước trong bảo tồn các giá trị văn hóa. Khuyến khích các tầng lớp Nhân dân sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp; đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, mê tín dị đoan, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

4. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, của Thành phố, hằng năm rà soát quy hoạch dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch; thu hút đầu tư và mở rộng mạng lưới kinh doanh dịch vụ du lịch. Thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn... và tôn tạo các điểm du lịch.

5. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; chú trọng thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo theo hướng: hiệu quả, thiết thực, gắn đào tạo với sử dụng, đáp ứng yêu cầu thực tế. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, chuyển đổi lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực dịch vụ du lịch.

6. Tăng cường liên kết, hợp tác trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và phát triển du lịch. Xây dựng nội dung hợp tác và phối hợp để triển khai hoạt động ngoại giao, trao đổi, phổ biến sâu rộng giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn cũng như các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư,... Tăng cường liên kết với các huyện trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực, các tỉnh, thành phố có nguồn khách du lịch lớn. Tạo mọi điều kiện để các nghệ nhân, chủ thể văn hóa, các cơ quan, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có nhiều cơ hội giao lưu, quảng bá văn hóa truyền thống.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các địa phương để quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, những tiềm năng du lịch của thành phố Lai Châu.

Tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu, các sản phẩm du lịch văn hóa tại các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch lớn trong nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Thông tin

Là cơ quan chủ trì, đầu mối thường trực giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch chi tiết hàng năm đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng chỉ tiêu phát triển du lịch đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch; tích cực chủ động, nắm bắt thông tin về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch và kịp thời báo cáo UBND thành phố.

Định kỳ tham mưu UBND thành phố sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện theo quy định.

2. Phòng Kinh tế

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND xã Sùng Phài thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tại bản xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn Gia Khâu 1 - xã Sùng Phài theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Lai Châu về việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu giai đoạn 2020-2025.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu giải pháp huy động nguồn vốn và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đưa nội dung giáo dục bản sắc văn hóa các dân tộc vào giảng dạy trong chương trình giáo dục địa phương và lồng ghép tích hợp trong các môn học; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc, các điểm du lịch cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực.

5. Đài truyền thanh thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các tin, bài về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố; đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

6. Các cơ quan, đơn vị thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

7. UBND các xã, phường

Tăng cường tuyên truyền Chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế chính sách của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện tốt các quy định có liên quan. Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm triển khai thực hiện kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; lựa chọn các sản phẩm chủ lực, truyền thống của địa phương để xây dựng thành sản phẩm OCOP gắn với phục vụ phát triển du lịch. Định kỳ rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn báo cáo UBND thành phố theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền sâu rộng nội dung của Kế hoạch gắn với tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế chính sách của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tham gia phản biện xã hội phối hợp tổ chức, kiểm tra thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về phòng Văn hóa và Thông tin qua số điện thoại 02313.3790.800 để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
- TT: Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- UBNDTTQ thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND xã, phường;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tiến